

QUYNH PHỤ

Doanh nghiệp vừa quyết tâm chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh



Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) chủ động các phương án phòng, chống dịch và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

Sau thời gian nghỉ tết khi người lao động (NLD) trở lại làm việc, cùng với các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh, nhiều DN trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã xuất hiện các trường hợp mắc Covid-19 là công nhân lao động. Quyết tâm không để ngừng trệ hoạt động sản xuất, các DN vừa triển khai các biện pháp kiểm soát dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

test nhanh Covid-19 cho tất cả NLD để bóc tách F0. Đối với các trường hợp mắc Covid-19, chúng tôi thông báo với lực lượng y tế của huyện, địa phương để có phương án phòng, chống dịch và kiểm soát kịp thời. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài, khi công nhân đi làm việc trở lại chúng tôi tổ chức xét nghiệm toàn bộ 330 công nhân của Công ty để kiểm soát dịch, tạo sự yên tâm cho NLD.

khai các phương án để bóc tách. Cùng với đó, Công ty thường xuyên thông tin đầy đủ về tình hình dịch, tránh để NLD hoang mang, lo lắng, chủ động các phương án phòng, chống dịch. Quan điểm của Công ty là phải tuyệt đối thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; duy trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kiểm soát dịch hiệu quả.

ký đến cuối năm 2022, từ ngày mùng 7 tết, chúng tôi đã ra quân triển khai, tuy nhiên tình hình dịch diễn biến phức tạp, một số công nhân mắc Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất. Chúng tôi mong dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi, hoạt động sản xuất trong các DN được duy trì, doanh thu tăng để nâng cao thu nhập cho NLD.

Với Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Phụ), năm 2021 doanh thu đạt 93 tỷ đồng, vượt 10% so với năm 2020, NLD có việc làm ổn định với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, mục tiêu của Công ty doanh thu tăng từ 10 - 20% so với năm 2021. Ông Trần Đăng Sửu, Giám đốc Công ty cho biết: Để bảo đảm các đơn hàng đã ký gần hết năm, cùng với chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, đầu tư máy móc hiện đại, chúng tôi phát động các phong trào thi đua cho tập thể cán bộ, công nhân viên và có những phần thưởng xứng đáng cho những sáng tạo trong sản xuất, nhờ thế cán bộ, công nhân viên rất hào hứng và luôn đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Chi Lương Văn Vinh, công nhân Công ty chia sẻ: Tôi cũng như các công nhân ở Công ty rất phấn khởi vì ngày đầu năm Công ty đã nhận được rất nhiều đơn hàng, công nhân có việc làm đều và khi đi làm đầu xuân năm mới được ban lãnh đạo quan tâm có những phần quà đầu năm, chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để giúp Công ty ngày càng phát triển.

Quyết tâm kiểm soát dịch

Đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng là một trong những DN của huyện Quỳnh Phụ bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Hơn 10 công nhân lao động của Công ty mắc Covid-19 khiến hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng. Công ty đã triển khai các phương án phòng, chống dịch. Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn, cán bộ y tế của Công ty cho biết: Trước nguy cơ dịch lây lan thay vì hoang mang, lo lắng, Công ty đã chỉ đạo các bộ phận thường xuyên đo thân nhiệt cho NLD và yêu cầu NLD đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng dịch cho công nhân lao động, tổ chức phun khử khuẩn tại các vị trí làm việc; 3 ngày chúng tôi tổ chức

Là DN có đông công nhân lao động với trên 6.700 người và đã từng xuất hiện một số ca F0 là công nhân lao động vào cuối năm 2021, do vậy ngay sau khi NLD trở lại làm việc, Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại huyện Quỳnh Phụ đã triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ông Phạm Văn Trường, phụ trách Chi nhánh Công ty cho biết: Công ty xác định trong dịp nghỉ tết vừa qua, NLD sẽ tiếp xúc với người thân ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Để bảo đảm an toàn, Công ty đã tổ chức test nhanh cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trước khi đi làm trở lại. Ngoài ra, Công ty cũng yêu cầu công nhân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn... để bảo đảm dịch bệnh không lây lan. Trong trường hợp phát hiện các ca F0, Công ty phối hợp với lực lượng y tế của huyện triển

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất

Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và đã lây lan trong DN, không hoang mang, lo lắng các DN cùng NLD trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch để duy trì sản xuất.

Ngày từ những ngày đầu năm mới, tại Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, không khí làm việc hối hả và niềm vui như được nhân đôi với tất cả cán bộ, NLD khi được lãnh đạo DN thăm hỏi, tặng quà đầu năm. Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Công ty làm NLD có thêm động lực ra sức thi đua lao động. Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Mục tiêu của Công ty trong năm 2022 đặt ra là doanh thu tăng trên 30%. Với tinh thần đó chúng tôi tăng tốc hoạt động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Để bảo đảm đơn hàng đã

Huyện Quỳnh Phụ hiện có khoảng 300 DN, chủ yếu là các DN nhỏ. Đầu xuân năm mới, các đồng chí lãnh đạo huyện, tổ chức công đoàn của huyện đã đến chúc tết, thăm hỏi, động viên và trao quà cho các DN và NLD. Sự quan tâm kịp thời sẽ là nguồn động viên, là điểm tựa để các DN trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu đã đề ra trong năm 2022, góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ

Học và làm theo lời Bác

Luôn ghi nhớ và làm theo lời Bác Hồ dạy “Luong y phải như từ mẫu”, những năm qua, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.



Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tham gia hiến máu tình nguyện.

sở y tế không khói thuốc lá, xanh - sạch - đẹp; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động dần chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm thiết thực, những xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề.

Những ngày đầu tuần, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện khá đông, trung bình hơn 200 lượt bệnh nhân/ngày. Mặc dù số lượng bệnh nhân đông nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên phục vụ của Bệnh viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được sự tin tưởng, hài lòng từ người bệnh. Bệnh nhân Phạm Văn Giác, 57 tuổi, ở xã Minh Xuân cho biết: Vào điều trị nội trú tại Bệnh viện, được sự quan tâm chu đáo cũng như phương pháp điều trị thích hợp của các y bác sĩ nên bệnh tình của tôi đã giảm, sức khỏe ổn định. Tôi cảm ơn các y bác sĩ nhiều lắm. Cử nhân điều dưỡng Vũ Thị Nga, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư cho biết: Bản thân tôi cũng như

anh chị em trong Khoa luôn tâm niệm học và làm theo Bác chính là làm tốt công việc hàng ngày. Phần lớn bệnh nhân tại Khoa là người già, khi đến điều trị tình trạng sức khỏe rất yếu. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được các y bác sĩ hỏi thăm sức khỏe và chăm sóc tận tình. Mọi hoạt động chuyên môn từ xây dựng hồ sơ bệnh án cho đến công ứng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn... được Bệnh viện theo dõi, quản lý nghiêm túc, khoa học. Chăm động trước sự nhiệt tình, tận tụy, nhiều bệnh nhân đã làm thơ tặng đội ngũ y bác sĩ. Đó chính là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi.

Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, học và làm theo Bác, các hoạt động thiện nguyện luôn được cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tích cực hưởng ứng, tham gia. Tiêu biểu như tham gia lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ; các hoạt động vệ sinh môi trường; khám và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt,

hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được Bệnh viện hưởng ứng và phát động mạnh mẽ, đồng đạo cán bộ, viên chức, người lao động nhiệt tình tham gia. Nhiều người đi đầu với thành tích tình nguyện hiến máu nhiều lần như bác sĩ Hoàng Ánh Hưng, bác sĩ Vũ Thị Thúc, điều dưỡng Mai Văn Sơn, điều dưỡng Đặng Thị Hoài... Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm liên tục Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của huyện, được Sở Y tế đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, thực sự xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

KHUAN VĂN (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư)

TUỔI TRẺ KIẾN XƯƠNG

Nhiều hoạt động tình nguyện

Nhiều năm nay, phong trào thanh niên tình nguyện ở huyện Kiến Xương đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn huyện chung tay hành động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Các hoạt động tình nguyện đã được đoàn các cấp triển khai rộng khắp và trở thành phong trào thường xuyên.



Ngày hội đổi phé lệu lấy đồ dùng học tập ở Liên đội Trường Tiểu học và THCS Hồng Tiến (Kiến Xương).

Chị Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương cho biết: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ĐVTN trong huyện đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa. Điển hình như phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Toàn huyện đăng ký, đảm nhận 30 công trình, 2.320 phần việc thanh niên trị giá

gần 1,2 tỷ đồng, nổi bật là công trình xây bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trị giá 100 triệu đồng của Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Bình Định; công trình điện thấp sáng sân bóng và làm khán đài trị giá 35 triệu đồng của ĐTN các xã Vũ Công, Trà Giang, Minh Quang, Thanh Tân; công trình vườn cây thanh niên

của ĐTN Trường THPT Chu Văn An trị giá 60 triệu đồng... Trong tháng thanh niên năm 2021, toàn huyện đã trao tặng trên 100 triệu đồng và trên 300 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất cho các em học sinh nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn toàn huyện. Tiêu biểu như ĐTN xã Vũ Quý trao 20 suất quà

và 1 tạ gạo, ĐTN xã Bình Định trao 10 xe đạp trị giá 1 triệu đồng/xe và 20 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho các em học sinh. Cùng với đó, Huyện đoàn còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, khám bệnh cho 250 trường hợp, cấp thuốc miễn phí trị giá 200 triệu đồng và tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo thu được gần 800 đơn vị máu.

Trong hoạt động ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ĐTN các xã, thị trấn ra quân trồng cây, trồng hoa tại các trục đường chính của xã, vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 14.000 lượt ĐVTN. Tiêu biểu ĐTN xã Bình Định, xã Vũ Công tham dự các điểm đền về rác thải với sự tham gia 900 lượt ĐVTN; ĐTN xã Nam Bình ra quân vớt bèo bống với sự tham gia của 70 ĐVTN. Đặc biệt, trong năm 2021, trước diễn biến của dịch Covid-19, ĐTN các xã, thị trấn, các nhà trường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Toàn huyện đã cấp phát trên 20.000 khẩu trang miễn phí,

30.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch, trao trên 1.000 chai nước sát khuẩn và tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch.

Nhằm khuyến khích thanh niên thi đua lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng, ban chấp hành đoàn thi huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt trong cán bộ, ĐVTN về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng địa phương. Phong trào ĐVTN tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh và thành lập các trang trại, gia trại để nuôi trồng, sản xuất hàng hóa. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại do ĐVTN quản lý, điển hình ở các xã Bình Thành, Vũ Quý, Đình Phùng, Trà Giang, Hồng Thái. Bên cạnh đó, Huyện đoàn duy trì câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp từ huyện tới cơ sở với gần 60 ĐVTN tham gia để giúp đỡ, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho ĐVTN.

Chị Nguyễn Thị Thu, Bí thư ĐTN xã Quang Bình

cho biết: Để có các hoạt động tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa, trước hết tổ chức đoàn phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN. Ngoài các kênh thông tin tuyên truyền khác, Đoàn xã còn lập trang fanpage để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về các nhiệm

vụ phát triển kinh tế, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chia sẻ gương người tốt việc tốt nhằm định hướng dư luận xã hội. Các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp luôn sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Vì thế, nhiều hoạt động như phát động thanh niên

thực hiện nghĩa vụ quân sự, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 137, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đều được ĐVTN trong xã nhiệt tình tham gia.

Với cách thức tổ chức linh hoạt, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Kiến Xương đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THU THỦY



Đoàn Thanh niên huyện Kiến Xương tặng quà khu cách ly tập trung xã Bình Định.

Ảnh tư liệu